

รัฐมนตรีในวงการศึกษ

ขณะที่เขียนเรื่องนี้เป็นช่วงที่มีการหาเสียงการเลือกตั้ง ส.ส. อีกไม่กี่วันเราก็จะได้ ส.ส. ได้ประธานสภาผู้แทนราษฎร และได้นายกรัฐมนตรีในที่สุด ซึ่งยังไม่ทราบว่าใครจะได้เป็น นายกรัฐมนตรี และพรรคใดจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลบ้าง ในฐานะที่ผู้เขียนเป็นอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ที่ผลิตบัณฑิตออกไปเป็นครูหรือนักการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการเป็นส่วนใหญ่ และผู้เขียนยังสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยอีกด้วย ทั้งกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา จนถึงอุดมศึกษา จึงใคร่ขอให้ นายกรัฐมนตรีคนใหม่คัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็นรัฐมนตรีเป็นพิเศษ โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพเหนือบุคคลอื่นๆ เพราะถ้าได้บุคคลที่ไม่มีคุณภาพ จะไปพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้อย่างไร

เท่าที่ผ่านมามากไม่ค่อยมีนักการเมืองเลือกเป็นรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อเป็นเช่นนี้

บุคคลที่มาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงและทบวงดังกล่าวในบางยุค บางสมัยจึงได้บุคคลที่ไม่เหมาะสม บางคนพูดจาก้าวร้าว บางคนพูดเอาตัวรอดไปวันวัน วันนี้พูดอย่างอื่นวันพูดอย่าง บางคนก็ขี้เหล้าติดยา บางคนไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเลย บางคนมีประวัติที่ไม่น่านับถือ มากชู้หลายเมีย บางคนไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ ฯลฯ

บุคคลที่จะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงและทบวงดังกล่าว น่าจะเป็นบุคคลที่น่านับถือ ประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่าง แก่ปลัดกระทรวง อธิบดี นักการศึกษา ครูบาอาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักเรียนทั่วประเทศได้ บุคลากรดังกล่าวซึ่งมี จำนวนมหาศาล กำลังมองว่ารัฐมนตรีกระทรวงและทบวง ดังกล่าวเป็นบุคคลที่น่านับถือ น่าเชื่อถือ หรือเป็นปูชนียบุคคล หรือไม่เพียงไร เมื่อประกาศชื่อออกมาแล้วควรเป็นบุคคล ที่ทุกฝ่ายยอมรับได้

ขอยกตัวอย่างบุคคลที่เป็นปูชนียบุคคลในอดีตที่เคย เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัยมาแล้วเช่น ดร.ก้อ สวัสดิ์พานิชย์, มล.ปิ่น มาลากุล, ศาสตราจารย์ ดร.สิปพนนท์ เกตุทัต ฯลฯ หรืออดีตอาจารย์ มหาวิทยาลัยอย่างศาสตราจารย์ระพี สาคริก มล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ศาสตราจารย์ดร.สาโรช บัวศรี ซึ่งเป็นบุคคล

ที่น่านับถือ เป็นต้น

ผู้เขียน ขอฝากท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่ให้ช่วยพิจารณาเรื่องนี้เป็นพิเศษ และดูตัวอย่างบุคคลที่เป็นปูชนียบุคคลในอดีตด้วย

หมายเหตุ :

ผู้เขียนได้เขียนบทความเรื่องนี้ในชื่อเรื่องว่า "รัฐมนตรีคนใหม่ในวงการศึกษา" ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สยามโพสต์ ฉบับวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ซึ่งผู้เขียนคิดว่า รัฐมนตรีในวงการศึกษาทั้งกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัย ควรเป็นคนดีมีคุณธรรม หรือเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์ และประชาชนที่รับบริการทางการศึกษา